



วันสมโภชพระคริสตสมภพ (มิสซารุ่งอรุณ) ปี C

(วันอังคารที่ 25 ธันวาคม ค.ศ. 2018)

พี่น้องที่รัก ทุกปีเราฉลองวันเกิดของคุณพ่อ คุณแม่ ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง และผู้คนที่เรารู้จักอีกมากมายนับไม่ถ้วน แต่วันนี้เรากำลังฉลองวันเกิดของพระเยซูเจ้า ซึ่งเป็นวันฉลองพิเศษและยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะมีผู้คนอีกมากกว่าพันล้านคนกำลังร่วมฉลองกับเราด้วย เมื่อพระกุมารเยซูเสด็จมาในโลกนี้ครั้งแรกราวสองพันกว่าปีที่ผ่าน พระองค์ได้ทรงทำให้คำพยากรณ์ของบรรดาประกาศกและคำสัญญาต่าง ๆ ของพระบิดาเจ้าสวรรค์กลายเป็นความจริง หลายร้อยปีก่อนที่พระองค์จะเสด็จมา ประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรรไม่ได้ประพฤติดนอยู่กับร่องกับรอยเท่าใดนัก บางครั้งพวกเขาเชื่อสัตย์ต่อพระองค์ บางครั้งพวกเขาหันหนีจากพระองค์และกระทำผิดต่อพระองค์ด้วยการนมัสการพระเท็จเทียมทั้งหลาย การกระทำเช่นนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่าธรรมเนียมปฏิบัติในพันธสัญญาเดิมซึ่งเรียกร่องเครื่องเผาบูชาเพื่อชดเชยบาปนั้นยังไม่สมบูรณ์ ด้วยเหตุนี้ พระเจ้าจึงทรงปรารถนาที่จะทำบางสิ่งที่ดีกว่าและพระองค์ได้ทรงให้คำสัญญาเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้เป็นเวลานานหลายศตวรรษ

เพื่อให้คำสัญญาของพระองค์กลายเป็นความจริง พระเจ้าทรงส่งพระผู้ไถ่ที่มีมวลมนุษย์เฝ้ารอคอยเป็นนานแสนนานมาในโลก พระผู้ไถ่องค์นี้คือ พระเยซูเจ้า โดยทางการถวายตนเองของพระองค์เพื่อชดเชยบาปแทนเรา เราทุกคนจึงได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากอำนาจของบาปและความตาย ยิ่งกว่านั้น ชีวิตของเราได้รับการฟื้นฟูขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งจนกลายเป็น “ประชากรศักดิ์สิทธิ์” และ “ผู้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงไถ่กู้ไว้แล้ว” (ออสย 62:12) เหมือนที่ประกาศกอิสยาห์ได้บอกเราในบทอ่านแรก

การบังเกิดของพระเยซูเจ้าเตือนใจเราว่าพระเจ้าไม่ทรงเคยลืมเราและทรงรักเรามาก มากจนกระทั่งยอม “ประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศ แต่จะมีชีวิตนิรันดร” (ยน 3:16) อันที่จริง พระเจ้าไม่ทรงเคยทอดทิ้งเรา มีแต่เรามนุษย์ที่ละทิ้งพระองค์และหันไปนับถือพระเท็จเทียมในรูปแบบต่างๆ เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงถ่อมองค์ลงมาหาเราด้วยความรักยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้ เราควรตอบสนองความรักของพระองค์และเข้าหาพระองค์ด้วยจิตสำนึกแห่งการขอบพระคุณสำหรับความรอดพ้นที่เราได้รับเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม เหมือนที่นักบุญเปาโลบอกเราในบทอ่านที่สอง ความรอดพ้นที่มาถึงเราผ่านทางพระเยซูเจ้านั้นไม่ใช่เป็นผลสืบเนื่องจาก “กิจการชอบธรรมใด ๆ ที่เรากระทำ” (ทต 3:5) โดยตรง แต่มาจากความรักและความเมตตาอันหาขอบเขตมิได้ของพระเจ้าซึ่งเราได้รับผ่านทางความเชื่อในพระเยซูเจ้าและผ่านทางศีลล้างบาป โดยทางศีลล้างบาปเราได้ “เกิดใหม่และได้รับการฟื้นฟูโดยพระจิตเจ้า” (ทต 3:5) พระเจ้าทรงหลังพระจิตของพระองค์ลงมายังเราผ่านทางพระเยซูเจ้า พระผู้ไถ่ของเรา และทำให้เราแต่ละคนกลายเป็นผู้ชอบธรรมโดยทางพระหรรษทานของพระองค์ ด้วยเหตุนี้ เราจึงกลายเป็นทายาทแห่งพระอาณาจักรสวรรค์และสามารถเรียกพระเจ้าว่า “พระบิดา” พร้อมกับมีส่วนร่วมในความยินดีร่วมกับแม่พระ บรรดาทูตสวรรค์และนักบุญทั้งหลายอีกด้วย นี่แหละคือความรัก ความชื่นชมยินดี และสันติสุขที่เราจะสัมผัสเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้า ทั้งหมดนี้พระเจ้าประทานแก่เราแต่ละคนแบบเปล่าๆ ไม่ใช่เพราะว่าเราสมควรได้รับ แต่เพราะว่าพระองค์ทรงรักเรามากนั่นเอง

ในพระวรสารวันนี้กับบุญญาเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับความชื่นชมยินดีของบรรดาคณเริ่งแคะ เมื่อทูตสวรรค์ได้แจ้งให้พวกเขาทราบว่าพระเยซูเจ้า พระผู้ไถ่ของมวลมนุษย์ ได้ประสูติแล้ว ด้วยความตื่นเต้นและยินดีเพราะข่าวดีที่ได้ยิน พวกเขาพูดกันว่า “เราจงไปเมืองเบธเลเฮมกันเถิด จะได้เห็นเหตุการณ์นี้ที่พระเจ้าทรงแจ้งให้เรา” (ลก 2:15) พวกเขารีบไปและพบแม่พระ นักบุญโยเซฟ และพระกุมารกำลังบรรทมอยู่ในรางหญ้า เมื่อพวกเขาได้เห็นเหตุการณ์ดังกล่าว พวกเขาได้ “เล่าเรื่องที่พวกเขาได้ยินมาเกี่ยวกับพระกุมาร” (ลก 2:17) ให้คนอื่นได้ทราบ และ “ทุกคนที่ได้ยินต่างประหลาดใจในเรื่องที่คนเริ่งแคะเล่าให้ฟัง” (ลก 2:18)

เหมือนบรรดาคณเริ่งแคะที่รีบไปแบ่งปันข่าวดีที่พวกเขาได้ยินและได้เห็นให้คนอื่นได้รับรู้ เราทุกคนควรทำในสิ่งเดียวกัน ในฐานะคริสตชนเราทุกคนถูกเรียกให้รีบไปแบ่งปันข่าวดีเกี่ยวกับพระเยซูเจ้า พระผู้ไถ่แต่เพียงพระองค์เดียวของมวลมนุษย์ ให้คนอื่นที่ยังไม่รู้จักพระองค์ พระเจ้าทรงมอบหมายพันธกิจนี้แก่เราแต่ละคนผ่านทางศีลล้างบาป โดยทางศีลล้างบาปพระเจ้าได้ทำให้พระหรรษทานที่เราได้รับในศีลล้างบาปเข้มแข็งยิ่งขึ้นและทำให้ความเป็นหนึ่งกันระหว่างเรากับพระเยซูเจ้าแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ยิ่งกว่านั้น พระพรของพระเจ้าที่เราได้รับทำให้เรามีความเข้มแข็งและความกล้าหาญในการเผยแผ่และป้องกันความเชื่อด้วยคำพูดและกิจการ พร้อมทั้งเป็นพยานถึงความรักของพระเจ้าด้วยการดำเนินชีวิตที่ดีของเรา

พี่น้องที่รัก โดยการตอบรับเสียงเรียกของพระเจ้าที่ให้เราเผยแผ่ข่าวดีแห่งความรอดพ้นและความรักที่พระองค์ทรงมีต่อเราและมนุษย์ทุกคน เรากำลังเกิดพระเกียรติและแสดงความกตัญญูต่อพระองค์สำหรับเรื่องที่เราได้ยินมา “เกี่ยวกับพระกุมาร” (ลก 2:17) เมื่อเรามีเรื่องราวที่น่ายินดี เราควรแบ่งปันให้กับคนอื่นเพื่อว่าเขาจะได้มีส่วนร่วมในความยินดีด้วย เหมือนคู่แต่งงานใหม่เมื่อพวกเขาทราบว่าฝ่ายหญิงตั้งครรภ์แล้ว พวกเขาจะรีบประกาศข่าวดีให้กับญาติพี่น้องและคนรู้จักได้ทราบทันที การบังเกิดของพระเยซูเจ้าเป็นข่าวที่น่ายินดีมากกว่านี้หลายเท่าหนักจนทำให้ทั้งโลกต้องจัดฉลองอย่างยิ่งใหญ่ในวันนี้ ดังนั้น ขณะที่เรากำลังชื่นชมยินดีกับการเปิดของขวัญ การรับประทานอาหารกับญาติพี่น้อง และการร้องเพลงอวยพรบุคคลสำคัญต่างๆ ในวันคริสต์มาส ให้เราสรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้าเป็นพิเศษสำหรับเรื่องราวที่เราได้ยินเกี่ยวกับการเสด็จมาพระเยซูเจ้า เพราะว่าถ้าพระองค์ไม่ทรงบังเกิดมาในโลกนี้และในดวงใจของเรา ความชื่นชมยินดีและความสุขที่เรามีในวันนี้คงไม่ได้เกิดขึ้นอย่างแน่นอน ขอพระเยซูเจ้าประทับอยู่กับเราทุกคนในวันนี้และตลอดไป **ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน**